

การบันทึกข้อมูลการส่งข้อเสนอโครงการในโปรแกรม KPIs เมื่อมีการยื่นข้อเสนอหรือไม่มีผู้สนใจยื่น

หน้าบริการวิชาการ Academic Service Database

กรุณาส่งข้อเสนอโครงการ

ข้อมูลอื่นๆ รายงานผล ช่วยเหลือ/ค้นหา พื้นที่สำหรับผู้บริหาร Report bug

ข้อมูลเครือข่าย  
ข้อมูลใบเสร็จจากฐาน Atlantis  
ข้อมูลการเสนอโครงการ  
ข้อมูลการโครงการแยกภาคีรัฐและเอกชน

ชื่อโครงการ

วันที่หนังสือ 17 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วยงาน/ผู้ว่าจ้าง

เอกสารแนบ Choose File No file chosen

บันทึกเพิ่มเติม

บันทึก

#	ชื่อโครงการ	ผู้ว่าจ้าง	วันที่หนังสือ	เอกสารแนบ	บันทึก
1	โครงการที่ปรึกษาศึกษาเพื่อพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบรางและการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก	กรมการขนส่งทางราง	4 กุมภาพันธ์ 2564		เรื่องนี้ได้เรียนแจ้งคณาจารย์ทั้ง 7 สาขาวิชา พิจารณายื่นข้อเสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาโครงการดังกล่าว งบประมาณ 61.27 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 18 เดือน (รายละเอียดตามขอบเขตงาน TOR ที่แนบมาพร้อมนี้) โดยแจ้งผลการพิจารณาให้ศูนย์บริการวิชาการทราบภายในวันที่ 16 ก.พ.64 ทั้งนี้หากไม่แจ้งภายในเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์ยื่นข้อเสนอโครงการ เพื่อดำเนินการต่อไป
2	โครงการศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติกเป้าหมายที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามกรอบแนวคิด Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ.2561-2563 ครั้งที่ 2	กรมควบคุมมลพิษ	29 มกราคม 2564		เรื่องนี้ได้แจ้งคณาจารย์ 7 สาขาวิชา พิจารณายื่นข้อเสนอในการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการดังกล่าว งบประมาณดำเนินการ 3.416 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน (รายละเอียดตามขอบเขตงาน TOR ที่แนบมาพร้อมนี้) กรมควบคุมมลพิษจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดขอบเขตงานผ่านโปรแกรม Zoom วันที่ 4 ก.พ.64 เวลา 10.00-12.00 น. โดยแจ้งผลการพิจารณาให้ศูนย์บริการวิชาการวิศวกรรมทราบภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์ยื่นข้อเสนอโครงการ พร้อมได้ ปชส. ผ่านไลน์กรุป TOR ใหม่ด้วยแล้ว
3	โครงการเพื่อรับงานที่ปรึกษาดำเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารอัดลักษณะด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เข้าสู่ตลาดสากล งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชาย ประจําปี งบประมาณ.2564 โดยวิธีคัดเลือก	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส	28 มกราคม 2564		โครงการนี้ รศ.ดร.ราม แยมแสงสังข์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ได้ยื่นข้อเสนอโครงการไปยังผู้ว่าจ้างแล้ว สถานะอยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกและรอแจ้งผลการพิจารณา
4	โครงการงานจ้างที่ปรึกษาการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับตรวจสอบสภาพและประเมินอาคารทํางานชลประทาน :ฝ่าย แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร	กรมชลประทาน	4 มกราคม 2564		โครงการนี้ ผศ.พยอม รัตนมณี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ได้ยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อรับงานที่ปรึกษาโครงการดังกล่าว โดยขอรับมอบอำนาจยื่นข้อเสนอโครงการ และรายงานผลตามแบบฟอร์ม F.1 ผ่านศูนย์บริการวิชาการฯ ไปยังมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว